

# ศูนย์ฝึกโลกขึ้นชม'จ่าย'

## เป็นนักกีฬาอาชีพ รักษาความฟิตก็เยี่ยม 'บั้นระยอง'สมัครเล่น

ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ส่งจดหมายแจ้งให้ "ทีเจ" จ่าย อังค์สุธาสาวิทย์ กลับไปฝึกซ้อมที่ประเทศสวีเดนได้แล้ว หลังจากปิดยาวหลายเดือน เพราะปัญหา "ไวรัสโควิด-19" แพร่ระบาด ด้าน "เสธ.หมึก" พลเอกเดชา ★ มีต่อหน้า 18

เพื่อให้ทางโรงพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะเดินทางไปสวีเดนแลนด์ จริงๆแล้วหากไม่มีมาตรการเรื่อง "ฟิต ฟู ฟลาย" หรือใบรับรองแพทย์จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จ่ายสามารถเดินทางได้ทันที เนื่องจากใบอนุญาตพำนักระยะยาวในสวีเดนแลนด์ ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ดำเนินการขอให้ออกจากทางการสวีเดนนั้นยังสามารถใช้งานได้ไปจนถึงสิ้นปี 2563 และจ่ายจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางถึงสวีเดนแลนด์ภายในเวลา 72 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน มร.เคิร์ก แม็กกิน โค้ชของจ่าย ก็ได้แสดงความชื่นชมจ่ายมายังผู้ฝึกสอนไทย รวมถึงเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนคือ จตุรงค์ นีวันติ และวรายุทธ ทะปะญญา ที่มีความเป็นมืออาชีพ ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่จ่ายอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่สิ้นสุดการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะล็อกดาวน์นานนับเดือน ก็ยังสามารถรักษาความฟิตและทำสถิติในการแข่งขันประเภทคู่ ชิงแชมป์ประเทศไทยได้เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง" พลเอกเดชากล่าว

"ซูเปอร์หมึก" กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดการกิจกรรมปั่นจักรยานในรูปแบบการออกทริปภายใต้ชื่อ "บั้นระยองไประยอง" #RAYONGHI #TripNewNormal" ที่เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำกัดจำนวนวันละ 1,500 คน ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ก.ค. มีผู้สมัครวันที่ 7 ส.ค. จำนวน 962 คน ส่วนผู้สมัครในวันเสาร์ที่ 8 ส.ค. ยอดครบจำนวน 1,500 คน ตั้งแต่ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.และไม่สามารถเปิดรับได้อีก เนื่องจากต้องยึดมาตรการรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความแออัด จำกัดจำนวนคน ตามที่ สบค.กำหนด นับว่ากระแสของกิจกรรมในครั้งนี้น่าชื่นชม มีผู้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม สำหรับผู้ที่พลาดหวังการลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 8 ส.ค. ขอให้ไปลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.แทน เพราะยังมีที่ว่างเหลืออยู่แต่คาดว่าจะเต็มเช่นเดียวกันกับวันที่ต้องการร่วมกิจกรรมต้องรีบสมัครด่วน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 5 ส.ค. ภายในเวลา 18.00 น. สามารถ

ศูนย์ฝึกโลก ☆ ต่อจากหน้า 17  
เหมกระศรี เผยจ่ายจะฝึกซ้อมเป็นเวลา 5 เดือนเต็ม และได้ลงแข่งขันศึกใหญ่ถึง 4 รายการ ขณะที่ "มร.เคิร์ก แม็กกิน" โค้ชของศูนย์ฝึกจักรยานโลก ชื่นชมจ่ายรักษาสภาพความฟิตและทำสถิติในการแข่งขันจักรยานประเภทคู่ชิงแชมป์ประเทศไทยได้อย่างน่าพอใจด้านกิจกรรม "บั้นระยองไประยอง" กระแสแรงไม่หยุดจุดไม่อยู่ ยอดผู้สมัครร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคมเต็มแล้ว ส่วนวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ยังมีที่นั่งพอเหลืออยู่ ให้รีบสมัครด่วนหมดเขตวันที่ 5 ส.ค. เวลา 18.00 น.

"เสธ.หมึก" พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) จาก มร.วินแซนต์ จาคเวต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) แจ้งว่า "ทีเจ" จ่าย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นประเภทคู่ทีมชาติไทย สามารถเดินทางกลับไปยังศูนย์ฝึกจักรยานโลกเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมระดับสูงกับโค้ชผู้ฝึกสอนของศูนย์ฝึกได้อีกครั้ง หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลากักตัวปิดศูนย์ชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ซึ่งการกลับไปฝึกซ้อมและตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปครั้งนี้ ศูนย์ฝึกจักรยานโลกกำหนดช่วง

เวลาการฝึกซ้อมของจ่ายพร้อมด้วยนักปั่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกอีก 19 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-18 ธ.ค.2563 พลเอกเดชากล่าวว่าการฝึกซ้อมเป็นเวลา 5 เดือนนั้น จ่ายจะมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฝึกหัดแข่งขันในรายการ "6 จิออร์นี ดี โตรีโน" ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี วันที่ 3-8 ก.ย., รายการ "ทรี เดย์ ออฟ เอเกิล" ที่ประเทศสวีเดนแลนด์ วันที่ 1-3 ต.ค. จากนั้นจะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อแข่งขันรายการ "แทรค เอเชีย คัพ 2020" วันที่ 25-29 พ.ย.และกลับไปแข่งขันส่งท้ายการฝึกซ้อมและแข่งขันในรอบนี้รายการ "แทรค ไชคิงชาเลนจ์" วันที่ 16-17 ธ.ค. ที่เมืองเกรตเซน ประเทศสวีเดนแลนด์ โดยมีเป้าหมายการรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจ่ายยังคงมีสถานะเป็นตัวสำรองอันดับ 1 ที่มีสิทธิ์ลุ้นเข้าสู่การแข่งขันลีรินในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องเลื่อนไปแข่งขันวันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเอกสารประกอบการเดินทางไปยังประเทศสวีเดนแลนด์ของจ่าย พิจารณาแล้วน่าจะเป็นการเดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สในวันที่ 31 ก.ค. โดยกำลังนัดหมายตรวจร่างกายและตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ <http://www.thaicycling.or.th/evenstour/detail/71> อย่างไรก็ตาม หากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์จะพิจารณาจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป โดยเพิ่มจำนวนให้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอน

พลเอกเดชากล่าวต่อไปว่าทางจังหวัดระยอง จะประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปั่นปลอดภัยไประยองสี #RAYONGHI# Trip New Normal” ในวันที่ 29 ก.ค. เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.จังหวัดระยอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบจ.ระยอง, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, กกท.ระยอง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครกู้ภัย เป็นต้น ส่วนสมาคมกีฬาจักรยานฯได้ส่งฝ่ายเทคนิค นำโดยนายณัฐพงศ์ โลหิตนาวี ปธ.เทคนิคสมาคมกีฬาจักรยานฯและ พ.จ.อ.วิสุทธิกะสิยะพัท หน.สตาฟฟ์โค้ช ผู้วางเส้นทางกิจกรรมการปั่นเข้าร่วมประชุม

นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯกล่าวอีกว่า

นอกจากนี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันถึงมาตรการจัดกิจกรรมแบบวิถีวิถีใหม่ “นิว นอร์มอล” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดระยอง, นายอำเภอเมืองระยอง, อบจ.ระยอง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, กกท.จังหวัดระยอง, แขวงทางหลวงจังหวัดระยอง, ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง, ตำรวจทางหลวงจังหวัดระยอง, สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับ-การ 3, สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง, สถานีตำรวจภูธรมายตาพุด, สถานีตำรวจภูธรเทพ, สถานีตำรวจภูธรแก่ง, สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง, สำนักงานเทศบาลนครระยอง, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลตำบลมายตาพุด, เทศบาลตำบลเทพ, อบต.ตะพง, อบต.แก่ง, อบต.สำนักทอง, อบต.นาตาขวัญ, อบต.บ้านแลง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดระยอง, มูลนิธิสว่างพรกุศล ระยอง จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน